

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน (บก.ปค., ตศ., นว, และ สค.)

๑. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๕. นำผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๑	คะแนน ๒	คะแนน ๓	คะแนน ๔	คะแนน ๕
มีการดำเนินการ ๑ ข้อ	มีการดำเนินการ ๒ ข้อ	มีการดำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ	มีการดำเนินการ ๕ ข้อ	มีการดำเนินการ ๖ ข้อ

ผลการดำเนินงาน

เกณฑ์	การดำเนินงานในแต่ละข้อ	หมายเลขเอกสาร
ข้อที่ ๑	<p>จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน</p> <p>การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพของ นรต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก นรต.เป็นโรงเรียนประจำ นรต. ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน ดังนั้นการที่มีคนหมู่มากย่อมเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้เสมอ การให้คำปรึกษาจึงเป็นเครื่องช่วยสำคัญให้ นรต. สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ นรต. ก่อนที่จะเรียนจบไปเป็นตำรวจรับใช้ประชาชน</p> <p><u>การดูแลให้คำปรึกษาในเรื่องทั่วไป</u> การให้คำปรึกษาแก่ นรต. แตกต่างจากบริบทของมหาวิทยาลัยทั่วไป ที่จะต้องเพิ่มเติมเรื่องของการดูแล ปกครอง นรต. นอกเวลาเรียน ความรับผิดชอบนี้เป็นหน้าที่ของ บก.ปค. ซึ่งมีหน้าที่ดูแล นรต. ในภาพรวม ได้ดำเนินการออกคำสั่งมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ โดยให้มีหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำในการใช้ชีวิต การประพฤติตน การวางตน ของ นรต. และมีการจัดนายตำรวจปกครองบังคับบัญชาในแต่ละกองร้อย และในแต่ละ</p>	<p>๑.๕ - ๑ - ๐๑</p> <p>๑.๕ - ๑ - ๐๒</p> <p>๑.๕ - ๑ - ๐๓</p>

	<p>เปิดประชุมคณาจารย์, การจัดทำวารสารวิชาอาชีวศึกษาและนิติวิทยาศาสตร์ และ การจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย</p> <p>คณะตำรวจศาสตร์มีการสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านทาง facebook ของคณะตำรวจศาสตร์โดยนรต.สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งแก่ นรต. และ บุคลากรของ รร.นรต.อีกด้วย อีกทั้งยังมีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนายร้อย ตำรวจ เช่น ข่าวสารการรับสมัคร นรต. และ นตท. ในส่วนของ ตร. ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อขอรับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003725945399</p> <p>นอกจากนี้ทางคณาจารย์ของคณะตำรวจศาสตร์ ได้มีการเปิดโอกาสให้นรต. ได้เข้าปรึกษาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย</p> <p>นอกเหนือไปจากการบริการข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ในบางครั้ง การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ก็มีผลสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก นรต. ส่วนหนึ่งนั้น อาจจะถูกจำกัดด้วยระเบียบ และ ข้อบังคับในเรื่องของการพกข้อมูลสื่อสารติดตัวตลอดเวลา ดังนั้น การจัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ก็มีความจำเป็นที่ยังจะต้องคงไว้ ซึ่งบอร์ดเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปบริเวณส่วนการศึกษาของ นรต. มีทั้งการแจ้งข่าวสารกิจกรรม ข่าวทุน ข่าวแหล่งวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ไปจนถึงข่าวเรื่อง การมอบทุนการศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น</p> <p><u>ผลการประเมิน</u> สปศ.รร.นรต. ได้สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อการดำเนินการด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ของ รร.นรต. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าความพึงพอใจด้านข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ ระดับความพึงพอใจ มาก</p>	<p>๑.๕ - ๒ - ๐๔</p> <p>๑.๕ - ๒ - ๐๕</p> <p>ผลการประเมิน ๑.๕ - ๔</p>
<p>ข้อที่ ๓</p>	<p>จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา</p> <p>การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่ นรต. นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเมื่อ นรต. เหล่านี้จบการศึกษาไปแล้วนั้นก็ต้องทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนตลอดเวลา นรต.ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และอุดมคติในวิชาชีพตำรวจ ซึ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ที่จำเป็นจากประสบการณ์จริง ทาง รร.นรต. จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษแก่ นรต. ชั้นปีที่ ๔ (รุ่น ๖๙) โดยมีวิทยากร ผู้ที่เป็นตำรวจมีประสบการณ์ในการทำงานสูง ได้แก่ ศ.ร.ต.อ. ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ บรรยายเรื่อง การบริการประชาชน, พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุวรรณเภสัช บรรยายเรื่องเตรียมตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร, พ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย บรรยายเรื่อง ชีวิตหลายหลากจาก</p>	<p>๑.๕ - ๓ - ๐๑</p>

	<p>นรต สู่อธิปไตยกรมราชทัณฑ์, พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย บรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์ตำรวจ, พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว บรรยายเรื่อง การเป็น นายตำรวจที่ดี และ หัวข้อ modular education เป็นการบรรยายร่วม ของคณาจารย์ใน รร.นรต. การบรรยายทั้งหมดนี้จัดขึ้นระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือ ก่อนที่ นรต.ชั้นปีที่ ๔ จะออกไปฝึกงานในเทอม สุดท้ายของการเป็นนักเรียน ซึ่งการฝึกงานด้านสอบสวนนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ที่ นรต. จะต้องเข้าร่วมก่อนที่จะเรียนจบ เพราะเป็นการฝึกงานกับ เหตุการณ์จริง คดีจริงๆ โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียน เป็นข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อที่จะเป็นการเตรียม นรต. ให้ มีความพร้อมทั้งกาย และ ใจ ก่อนจะเข้ารับราชการเป็นรองสารวัตร</p> <p>การเตรียมความพร้อมให้กับ นรต. ด้านการเป็นพนักงานสอบสวนนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก็สำคัญไม่แพ้กัน รร.นรต. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ ในการแก้ไข คดีต่างๆ เพื่อจะได้แสดงความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงมี การพา นรต. ดูงานที่ บก.สืบสวน นครบาล, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, บริษัทฟรีเมียร์ และ บริษัท AIS เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ โครงข่าย สัญญาณมือถือ การติดตามตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในงาน ตำรวจ เป็นต้น</p> <p>การเตรียมความพร้อมด้านระเบียบ วินัย และ วิทยาศาสตร์ อาจจะ นำมาใช้ได้ดีกับการทำงานในอนาคตของ นรต. แต่การกระตุ้นให้ นรต. สนใจภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีการสอบความรู้ทาง ภาษาอังกฤษให้แก่ นรต. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>ผลการประเมิน สปศ.รร.นรต. ได้สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อการดำเนินการด้านหลักสูตรและการจัด การศึกษา ของ รร.นรต. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่าความพึงพอใจด้าน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ ระดับ ความพึงพอใจ มาก</p>	<p>๑.๕ - ๓ - ๐๒</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๐๓</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๐๔</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๐๕</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๐๖</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๐๗</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๐๘</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๐๙</p> <p>๑.๕ - ๓ - ๑๐</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.๕ - ๔</p>
<p>ข้อที่ ๔</p>	<p>ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุก ข้อไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕</p> <p>สปศ.รร.นรต. ได้สำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักเรียนนาย ร้อยตำรวจ ต่อการดำเนินการด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ของ รร.นรต. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดส่งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล นักเรียนและคณาจารย์ใน รร.นรต. ผลการดำเนินงานด้านการให้บริการ นรต. ด้านการให้คำปรึกษา กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และ กิจกรรม เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ๓ ด้านนี้ได้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๑ แสดงให้เห็นความพึงพอใจของ นรต.ที่มีต่อคุณภาพ ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการได้เป็นอย่างดี โดยมีข้อเสนอแนะ</p>	<p>๑.๕ - ๔ - ๐๑</p> <p>๑.๕ - ๔ - ๐๒</p>

	<p>เพิ่มเติม เช่น ต้องการให้ปรับหลักสูตรโตดรัม, การแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา, การเปิดโอกาสให้ใช้เครื่องมือสื่อสารได้ ฯ</p> <p>กิจกรรมหลักของตัวบ่งชี้คือการบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาดังนั้นทุกคณะจึงได้จัดให้มีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและสรุปผลการประเมินส่งให้กับ รร.นรต. ทราบอยู่เป็นประจำทุกภาคการเรียน มีข้อเสนอแนะให้แนะแนวทางการศึกษาต่อ, จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ, เรื่องการแนะแนวเพิ่มเติม และ เรื่องของการตอบปัญหาที่เกิดจากการอ่านบอร์ด ซึ่งคณะก็ได้นำมาปรับปรุงอย่างมีหลักฐานเห็นได้ชัด</p> <p>นอกจากการประเมินด้านการให้คำปรึกษาแล้ว การจัดทำโครงการแต่ละโครงการก็ยังมีประเมินเชิงคุณภาพอีกด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากกว่า นรต. มีการเรียกร้องให้จัดกิจกรรมเสริมทักษะแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑.๕ - ๔ - ๐๓</p> <p>๑.๕ - ๔ - ๐๔</p>
<p>ข้อที่ ๕</p>	<p>นำผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา</p> <p>การนำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาพัฒนานั้นในบางกรณีไม่สามารถทำได้เนื่องจากติดขัดด้วยเรื่องของเวลาและระเบียบราชการ เช่น ต้องการให้ลดจำนวนคาบเรียน หรือการจัดตารางเวลาการเรียนกับการฝึกให้มีเวลาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น รร.นรต.ได้แสดงความพยายามในการแก้ปัญหา พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูลให้เป็นไปตามความคาดหวังส่วนใหญ่ของ นรต. ดังนี้</p> <p><u>เรื่องของการให้คำปรึกษา</u> มีการแจ้งเวียนเพิ่มเติมไปยังกองร้อย (เรือนนอน) ให้ นรต.ได้ทราบโดยทั่วกัน มีการให้คำปรึกษาที่กองร้อยเพิ่มเติม มีการนำระบบ social media มาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ นรต. ชั้นปีที่ ๔ ระหว่างฝึกงานกับสถานี่ตำรวจต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและติดตามนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้คำปรึกษาหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว นรต.ที่จบไปก็สามารถกลับมาปรึกษากับ</p> <p><u>เรื่องหลักสูตรโตดรัม</u> การฝึกโตดรัมเป็นหลักสูตรใหม่ที่ นรต.เป็นผู้ขอเข้ารับการฝึกเอง ต้องมีการสมัครเข้าเรียนและทดสอบสภาพร่างกายของผู้ขอเข้าฝึกก่อนทุกครั้ง</p> <p><u>เรื่องการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ</u> จากการทำโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับ นรต.นั้น นรต. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเป็นระยะๆ เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเอง รร.นรต.ได้จัดให้มีการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยเชิญอาจารย์จากภายนอกมาสนทนากับนักเรียนหลังเลิกเรียนแล้ว และมีการจัดให้สอน TOEIC/TOEFL ให้กับ นรต. ที่สนใจประมาณ ๓๐ คน</p>	<p>๑.๕ - ๕ - ๐๑</p> <p>๑.๕ - ๕ - ๐๒</p> <p>๑.๕ - ๕ - ๐๓</p> <p>๑.๕ - ๕ - ๐๔</p> <p>๑.๕ - ๕ - ๐๕</p>

<p>ข้อที่ ๖</p>	<p>ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า</p> <p>รร.นรต. ได้มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่าโดยผ่านทาง website ของ รร.นรต. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เช่น ฐานข้อมูลทำเนียบรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ, ฐานข้อมูลพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ ว่าที่ ร.ต.ต., ฐานข้อมูลหมายจับ CCOC, การ update ข้อมูลสมุดโทรศัพท์ ตร. ไว้ที่หน้าเว็บ ซึ่งถ้าทุกหน่วยมีความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดทำสมุดโทรศัพท์ ตร. ได้เป็นอย่างดี</p> <p>นอกจากการให้ข้อมูลทาง website แล้วคณะนิติวิทยาศาสตร์ก็มีการเชิญชวนให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันรวมถึงผู้ที่สนใจส่งบทความเข้ามาร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอีกช่องทางหนึ่ง การมีวารสารที่เป็นที่ยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นช่องทางให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือคณาจารย์สามารถตีพิมพ์บทความได้ และเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่ทุกฝ่าย คณะทำงานวารสารวิชาการอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ของคณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. นำโดย รศ.พ.ต.อ.วรรัช วิชชวาณิชย์ และคณะ รวมจำนวน ๔ ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และเข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p> <p>การติดต่อสื่อสาร online มีการให้ข้อมูลผ่านทาง line ดังที่จะเห็นได้จากตัวอย่างที่ศิษย์เก่าที่เป็นพนักงานสอบสวนได้เขียนมาสอบถามข้อคดีกับอาจารย์ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>นอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนการบริการแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางระบบสารสนเทศของสถาบัน เช่น การเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนายร้อยตำรวจให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ทราบ ๓ ช่องทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางเว็บไซต์ของ รร.นรต. www.rpca.ac.th - ทาง Face book สวนดาวเงิน - ทาง Face book รร.นรต. 	<p>๑.๕ - ๖ - ๐๑</p> <p>๑.๕ - ๖ - ๐๒</p> <p>๑.๕ - ๖ - ๐๓</p> <p>๑.๕ - ๖ - ๐๔</p> <p>๑.๕ - ๖ - ๐๕</p> <p>๑.๕ - ๖ - ๐๖</p> <p>๑.๕ - ๖ - ๐๗</p>
-----------------	---	---

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	การบรรลุเป้าหมาย
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี	๖ ข้อ	๖ ข้อ	๕ คะแนน	<input type="checkbox"/> สูงกว่าเป้าหมาย <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ต่ำกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

ที่	รายการหลักฐาน	รหัสหลักฐาน	แหล่งหลักฐาน
๑	คำสั่ง ปค.๑ บก.ปค. ที่ ๙/๒๕๕๘ ลง ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ	๑.๕ - ๑ - ๐๑	บก.ปค.
๒	การปกครองบังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๗๒	๑.๕ - ๑ - ๐๒	บก.ปค.
๓	การปกครองบังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗๑	๑.๕ - ๑ - ๐๓	บก.ปค.
๔	การปกครองบังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๗๐	๑.๕ - ๑ - ๐๔	บก.ปค.
๕	การปกครองบังคับบัญชา นรต.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๙	๑.๕ - ๑ - ๐๕	บก.ปค.
๖	คำสั่ง นว.รร.นรต. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลง ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘ แต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑.๕ - ๑ - ๐๖	นว.
๗	คำสั่ง ตศ.รร.นรต. ที่ ๒๐/๒๕๕๘ ลง ๒๗ เม.ย.๒๕๕๘ แต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑.๕ - ๑ - ๐๗	ตศ.
๘	คำสั่ง สค.รร.นรต. ที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลง ๒๔ เม.ย.๒๕๕๘ แต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา นรต. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑.๕ - ๑ - ๐๘	สค.
๙	คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	๑.๕ - ๑ - ๐๙	นว.
๑๐	รูปภาพแสดงการจัดมุมให้คำปรึกษาแก่ นรต.	๑.๕ - ๑ - ๑๐	๓ คณะ
๑๑	Website โรงเรียนนายร้อยตำรวจ http://www.rpca.ac.th/	๑.๕ - ๒ - ๐๑	รร.นรต.
๑๒	เว็บไซต์ บก.ปค. http://cadet.rpca.ac.th/index.php	๑.๕ - ๒ - ๐๒	บก.ปค.
๑๓	เว็บไซต์ คณะนิติวิทยาศาสตร์	๑.๕ - ๒ - ๐๓	นว.
๑๔	เว็บไซต์ คณะตำรวจศาสตร์	๑.๕ - ๒ - ๐๔	ตศ.
๑๕	ป้ายนิทรรศการของคณะสังคมศาสตร์ปี ๒๕๕๘ บริการข้อมูล ข่าวสาร สารความรู้	๑.๕ - ๒ - ๐๕	สค.
๑๖	หนังสือ บก.ปค. ที่ ๐๐๓๕.๒๔๓/๔๑๔๒ ลง ๓ ธ.ค.๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษแก่ นรต.ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๖๙)	๑.๕ - ๓ - ๐๑	บก.ปค.
๑๗	หนังสือ ศฝต. ที่ ๐๐๓๕.๓๑/๑๔๓๖ ลง ๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติฝึกหัดงานสอบสวนของ นรต. ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๖๙	๑.๕ - ๓ - ๐๒	ศฝต.
๑๘	การฝึกหัดงานสอบสวนของ นรต. ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๖๙	๑.๕ - ๓ - ๐๓	รร.นรต.
๑๙	การดูงานที่บริษัทพีเอ็มเอ	๑.๕ - ๓ - ๐๔	ตศ.
๒๐	โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ	๑.๕ - ๓ - ๐๕	สค.
๒๑	ภาพกิจกรรม	๑.๕ - ๓ - ๐๖	สค.
๒๒	การประกวด Miss Sampran ๒๐๑๕ และการจัด English Night Party	๑.๕ - ๓ - ๐๗	สค.
๒๓	ภาพกิจกรรม English night party	๑.๕ - ๓ - ๐๘	สค.
๒๔	การสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษแก่ นรต	๑.๕ - ๓ - ๐๙	สค.

๒๕	ภาพบรรยากาศการสอบ	๑.๕ - ๓ - ๑๐	สค.
๒๖	หนังสือ สปศ.ร.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๙/๑๖๙ ลง ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา	๑.๕ - ๔ - ๐๑	สปศ.
๒๗	หนังสือ สปศ.ร.ร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๙/๒๒๓ ลง ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑.๕ - ๔ - ๐๒	สปศ.
๒๘	ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คำปรึกษาของคณาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑.๕ - ๔ - ๐๓	นว.และ ตศ.
๒๙	ผลการประเมินความพึงพอใจของนรต.ต่อโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของคณะสังคมศาสตร์ รร.นรต. ปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑.๕ - ๔ - ๐๔	สค.
๓๐	หนังสือ ปค. ที่ ๐๐๓๕.๒๕๒/๒๖๙๗ แจ้งเวียนอาจารย์ที่ปรึกษา	๑.๕ - ๕ - ๐๑	บก.ปค.
๓๑	ตัวอย่างการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน และ ศิษย์เก่า	๑.๕ - ๕ - ๐๒	บก.ปค.
๓๒	ภาพการใช้โปรแกรม band เพื่อติดต่อกับ นรต.ชั้นปีที่ ๔ ที่กำลังฝึกงานอยู่ทั่วประเทศ	๑.๕ - ๕ - ๐๓	บก.ปค.
๓๓	ใบสมัครใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรโตตรมใหม่	๑.๕ - ๕ - ๐๔	บก.ปค.
๓๔	ภาพการสอนภาษาอังกฤษพิเศษหลังเลิกเรียน	๑.๕ - ๕ - ๐๕	สค.
๓๕	Website ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ www.rpca.ac.th	๑.๕ - ๖ - ๐๑	ร.ร.นรต.
๓๖	เว็บไซต์ คณะ www.forensicrpca.com ปรับปรุงเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการนักศึกษา ให้สะดวกมากขึ้น	๑.๕ - ๖ - ๐๒	นว.
๓๗	ภาพการเข้าพบขอคำแนะนำในการจัดทำวารสารวิชาการ	๑.๕ - ๖ - ๐๓	นว.
๓๘	รูปภาพ line อาจารย์ให้ข้อมูลกับศิษย์เก่าด้านปัญหากฎหมาย	๑.๕ - ๖ - ๐๔	ตศ.
๓๙	ภาพ website ของ รร.นรต.	๑.๕ - ๖ - ๐๕	ร.ร.นรต.
๔๐	ภาพ facebook ของสวนดาวเงิน	๑.๕ - ๖ - ๐๖	ร.ร.นรต.
๔๑	ภาพ facebook ของ สทว.ร.ร.นรต.	๑.๕ - ๖ - ๐๗	ร.ร.นรต.



คำสั่งฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ที่ ๕ /๒๕๕๘

เรื่อง มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ
และระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ

ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ, คำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๓๓๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ, หนังสือกรมตำรวจ ที่ มท.๐๖๐๔.๔๒/๑๖๕๖๒ ลง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้กำกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ, ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙, กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑, กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓, สั่งการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามโทรสาร ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๘๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕, หนังสือกองบังคับการปกครอง ค่วนที่สุคดีที่ ๐๐๓๕.๒๕๒/๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกองบังคับการปกครอง และที่ ๐๐๓๕.๒๕๒/๒๐๔๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกองบังคับการปกครอง นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ และแนวทางข้างต้น จึงมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปกครองหรือกวดขัน ควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยร่วมกันสอดส่องดูแลความประพฤติ และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้กระทำผิดทางวินัยและทางอาญา ในลักษณะที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของตำรวจ หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด หรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล การพนันอบายมุข มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับหนีสินนอกระบบ และการทุจริตคอร์รัปชันทุกกรณี รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือใช้กลอุบาย หรือมีพฤติกรรมทุจริตในการเรียกรับเงินจากบุคคลภายนอก จึงให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดหลั่นกันลงไป ดังนี้

๑. ให้ พันตำรวจเอก นที ไชยานุพงศ์ ผู้กำกับ การ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังนี้

- ๑.๑ พันตำรวจโท จักรกฤษ ชูคง รองผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง
- ๑.๒ พันตำรวจโท สมพัฒน์ เกสซ์ชา รองผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน

๒. ให้ พันตำรวจโท จักรกฤษ ชูคง รองผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง
ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังนี้

๒.๑ พันตำรวจโท ศักยวิชญ์ จันทร์สีหราช ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑
กองบังคับการปกครอง

๒.๒ พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑
กองบังคับการปกครอง

๒.๓ ร้อยตำรวจเอก วิศรุต ศุภวรรณ ผู้บังคับหมวดฝ่ายปกครอง ๑ รักษาราชการแทน
สารวัตร ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๓. ให้ พันตำรวจโท สมพัฒน์ เกสัชชา รองผู้กำกับการ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังนี้

๓.๑ พันตำรวจโท สุรศักดิ์ สีสองสม ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๓.๒ ร้อยตำรวจเอก วิทย์ธวัช ทองไฉ่ผา ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๔. ให้ ร้อยตำรวจเอก วิศรุต ศุภวรรณ ผู้บังคับหมวดฝ่ายปกครอง ๑ รักษาราชการแทน
สารวัตร ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังนี้

๔.๑ ร้อยตำรวจเอก ธงชัย ชินทวัน ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๔.๒ ร้อยตำรวจโทหญิง ทิฆัมพร กิมภณอม รองสารวัตร ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๔.๓ ร้อยตำรวจโท กำจร แสงทรัพย์ รองสารวัตร ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๔.๔ ร้อยตำรวจโท จงรัก พุ่มพานิช รองสารวัตร ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๕. ให้ พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ ผลเกิด ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังนี้

๕.๑ ร้อยตำรวจเอก ยงยุทธ ไทญ์โคกกรวด ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๕.๒ ร้อยตำรวจเอก วราวุฒิ แยมพงษ์ ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๕.๓ ร้อยตำรวจเอก ประเมษฐ์ งามเลิศ ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๖. ให้ ร้อยตำรวจเอก วิทย์ธวัช ทองไฉ่ผา ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ร้อยตำรวจเอก มุตินิกันท์ จิตรแข็ง ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๖.๒ ร้อยตำรวจเอก วีรชัย เจริญไทย ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๖.๓ ร้อยตำรวจเอก ปรีชญา เตชะ ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๗. ให้ พันตำรวจโท สุรศักดิ์ สีสองสม ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง
ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

๗.๑ ร้อยตำรวจเอก รัชกฤษ รัมฉันทร์ ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๗.๒ ร้อยตำรวจเอก พร้อมพงษ์ สนิทกลาง ฝ่ายปกครอง ๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหมวด
ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๗.๓ ร้อยตำรวจเอก สิทธินันต์ เกตุศรี ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๘. ให้ พันตำรวจโท ศักยวิชัย จันทร์สีหราช ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

๘.๑ ร้อยตำรวจเอก บดินทร์ ชูเฉลิม ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๘.๒ ร้อยตำรวจเอก วิศวะ เสน่หา ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๘.๓ ร้อยตำรวจเอก ฉัตรชัย แสงรื่น ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๘.๔ ร้อยตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ ไช้แก้ว ฝ่ายปกครอง ๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหมวด
ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๙. ให้ ร้อยตำรวจเอก ธงชัย ชินทวัน ฝ่ายปกครอง ๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหมวด
ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

๙.๑ ดาบตำรวจหญิง จุฑารัตน์ แสงทรัพย์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๙.๒ ดาบตำรวจหญิง ศรุดา บุญเรือง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง

๑๐. ให้ ร้อยตำรวจโทหญิง ทิฆัมพร กิมเกณธอม รองสารวัตร ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

- สิบตำรวจเอก หญิง พชรพร เปี้ยทิพย์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการฯ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง

๑๑. ให้ ร้อยตำรวจเอก ยงยุทธ ไชยโคตรภรต ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการ
ปกครอง ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อยตำรวจ ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ผู้ช่วยผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๑ หมวด ๑,๒ และหมวด ๘

๑๑.๒ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๑ หมวด ๑,๒ และหมวด ๘

๑๒. ให้ ร้อยตำรวจเอก วรารุณี แยมพงษ์ ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง
ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อยตำรวจ ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ผู้ช่วยผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๑ หมวด ๓,๔ และหมวด ๙

๑๒.๒ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๑ หมวด ๓,๔ และหมวด ๙

๑๓. ให้ ร้อยตำรวจเอก ประเมษฐ์ งามเลิศ ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง
ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อยตำรวจ ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ผู้ช่วยผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๑ หมวด ๕,๖ และหมวด ๗

๑๓.๒ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๑ หมวด ๕,๖ และหมวด ๗

๒๓. ให้ ร้อยตำรวจเอก ศักดิ์สิทธิ์ ไช้แก้ว ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๒๑ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหมวด ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อยตำรวจ ดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ผู้ช่วยผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๔ หมวด ๖ และหมวด ๗

๒๓.๒ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๔ หมวด ๖ และหมวด ๗

อนึ่ง ให้ยกเลิกคำสั่ง ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ ๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ โดยให้ใช้คำสั่งนี้แทน และหากนายตำรวจภายใน กองร้อยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้บังคับกองร้อยมีความเห็นเสนอ ฝ่ายปกครอง ๑ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

พันตำรวจเอก



(นที ไชยานุพงศ์)

ผู้กำกับการฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ